

BÁO CÁO

Tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; Kế hoạch thi đua số 860/KH-STC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 1954/SNV-TĐKT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN

Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và bản cam kết thực hiện các chỉ tiêu đối với UBND Tỉnh, Sở Tài chính đã tổ chức triển khai phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

- Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa VII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy phối hợp Lãnh đạo cơ quan đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; triển khai, quán triệt kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm; cải thiện chỉ số CCHC (PAR), phấn đấu điểm số CCHC của đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên. Công tác giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định về thời gian, mẫu biểu, số lượng hồ sơ theo yêu cầu. Đến thời điểm báo hồ sơ giải quyết TTHC là 1009 hồ sơ, trong đó không có trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn.

- Đến thời điểm báo cáo đã xử lý 34 văn bản có yêu cầu thời gian xử lý phần mềm giao việc của Tỉnh, cụ thể: giải quyết đúng và trước hạn là 31 và 03 hồ sơ đang xử lý.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn có tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, tích cực chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc, không để trường hợp xử lý chậm trễ do tính chủ quan, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tăng cường phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, thực hiện các chế độ chính sách tài chính mới, góp phần thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tính đến thời điểm báo cáo công tác quản lý điều hành ngân sách ước thực hiện 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách là: 5.795 tỷ đồng, đạt 68,22% so dự toán năm; chi ngân sách trên 7.872 tỷ đồng, đạt 64,63% so dự toán năm. Nhìn chung công tác thu, chi ngân sách cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra; thẩm tra chặt chẽ việc phân bổ dự toán, tham mưu xử lý kịp thời các khoản kinh phí phát sinh ngoài dự toán. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý và sử dụng kinh phí của các đơn vị cấp tỉnh.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư ước đến ngày 30/9/2020 ước đạt 36% so với kế hoạch, công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 89 công trình với giá trị trên 1.497 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 tăng 1,1% về giá trị.

- Nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá đặc biệt đối với các mặt hàng vật tư tiêu dùng phòng, chống dịch covid-19, Sở phối hợp ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn Tỉnh. Công tác kê khai giá cước được thực hiện chặt chẽ, từ đầu năm đến nay, Sở tiếp nhận 20 lượt hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục thực hiện kê khai giá. Phối hợp với các ngành liên quan thẩm định giá dự toán mua sắm trang thiết bị; công bố giá vật liệu xây dựng và giá điện định kỳ hàng tháng làm cơ sở cho công tác lập dự toán các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tham mưu xử lý các chính sách chế độ liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác báo cáo tình hình quản lý doanh nghiệp trên địa bàn cũng được tham mưu thực hiện kịp thời về UBND Tỉnh như: Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tình hình triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/09/2019 của Chính phủ; báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tỉnh quản lý; kết quả giám sát tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Thực hiện thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra tại 02 đơn vị của năm 2019 chuyển sang: Ngân sách huyện Hồng Ngự; Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp. Triển khai thanh tra tại 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao) theo kế hoạch. Ngoài ra, tham gia các Đoàn thanh tra,

kiểm tra theo yêu cầu của Thanh tra Tỉnh và chỉ đạo của UBND Tỉnh như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; thực hiện Giám định tài chính theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra...

- Giữ gìn tốt an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong cơ quan, không có trường hợp xảy ra mất trộm tài sản và cháy nổ cơ quan. Đặc biệt đối với lĩnh vực an toàn giao thông, Đảng ủy đã phối hợp Lãnh đạo cơ quan tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức và buộc phải ký cam kết không vi phạm, do đó trong thời gian qua không có trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

II. THI ĐUA THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là Nghị quyết có tầm quan trọng của Đảng, của dân tộc, xác định điều này cơ quan đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện và lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ quan đã thực hiện triển khai cho đảng viên, CCVC viết cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết quả có 100% CCVC cơ quan viết cam kết. Phối hợp với Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách chuyên ngành, chủ động đề xuất thực hiện các quy định mới của ngành phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế địa phương.

- 100% công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan.

- Thực hiện triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghiêm Công văn số 432/UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và công văn 168-CV/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc. Sở không có công chức vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, nhất là quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống tác hại của rượu, bia để cán bộ, công chức, viên chức cơ quan biết, tuyên truyền thực hiện đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

- Xác định việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công

chức, viên chức cơ quan là việc làm hết sức quan trọng nhằm rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công chức, viên chức, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được những năm trước

2. Công tác xây dựng Đảng:

Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do cơ quan cấp trên phát động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Từng cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ quan gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3. Kết quả hoạt động của đoàn thể:

Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tạo mọi điều kiện cho đoàn thể chủ động trong hoạt động, Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức phát gạo đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 ở 02 xã (xã Phương Trà và Thị trấn Mỹ Thọ) thuộc huyện Cao Lãnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức đến công đoàn viên, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tuyên truyền đến công đoàn viên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

1. Phát động thi đua:

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch 860/KH-STC ngày 17 tháng 4 năm 2020 và triển khai thực hiện

- Nội dung Kế hoạch thi đua đã phân công cụ thể nhiệm vụ các phòng chuyên môn (cụ thể theo chương trình công tác năm của Sở Tài chính), ngoài ra, còn phân công cho Công đoàn và đoàn Thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức giám sát và phối hợp thực hiện các phong trào thi đua cũng như các hoạt động hỗ trợ cho phong trào.

- Thực hiện phối hợp, phân công các đoàn thể thực hiện một số nội dung như kiểm tra, giám sát và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phong trào thi đua như giám sát việc thực hiện. Tính đến thời điểm báo cáo, các đoàn thể đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Qua phong trào đoàn thể công chức, viên chức đã nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần phục vụ, tinh tiên phong trong hoạt động....

Chính những hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

2. Kết quả xét thi đua:

Hội đồng Thi đua Khen thưởng cơ quan đã thống nhất xét khen thưởng cho 03 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Trên đây là nội dung báo cáo thi đua, khen thưởng đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI của Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Khối thi đua 5;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiều

